

Bài Học 12 *15 Tháng 6 – 21 Tháng 6

Món Quà Quý Nhất Của Thiên Đàng (Sách Xa-cha-ri)



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: *Xa-cha-ri 8; Xa-cha-ri 9:9; Xa-cha-ri 12:1-10; Xa-cha-ri 13:7-9; Ma-thi-ơ 21:9; Giăng 19:37.*

Câu Gốc: “Trong ngày đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng nó sẽ giải cứu dân mình như là bầy chiên, như những đá của mũ triều thiên sẽ được cất lên trên đất” (Xa-cha-ri 9:16).

Tư Tưởng Quan Trọng: Trọng điểm của Kinh Thánh là một câu chuyện tuyệt vời nhất. Ấy là câu chuyện của một Đức Chúa Trời cũng là Đấng Tạo Hóa, qua Con của Ngài, hóa thân giáng trần. Ngài đã để sự vinh quang của Ngài lại nơi thiên đàng để sống như loài người hầu cứu người khỏi tội và sự chết mất đời đời. Trong phần sau của sách Xa-cha-ri chúng ta học được một số các lời tiên tri về Đấng Mê-si. Đó là những lời hứa của Kinh Thánh Cựu Ước về Đức Chúa Giê-su.

Các lời hứa đặc biệt này đã được truyền phán cho dân của Đức Chúa Trời khi họ sống trong một giai đoạn nguy hiểm cùng thời kỳ với Xa-cha-ri. Chúa ban các lời tiên tri này hầu giúp người ta hướng lòng về lời hứa của sự cứu rỗi. Các lời hứa này đã thực thi, không phải chỉ cho người Do Thái mà thôi, mà cho cả toàn nhân loại.

Áo Của Người Giu-đa

Đọc Xa-cha-ri đoạn 8. Những nguyên tắc nào chúng ta học được và có ý nghĩa cho đời sống cá nhân chúng ta, là những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm?

Lời tiên tri nói lên dự tính của Đức Chúa Trời có cho Giê-ru-sa-lem để thành này trở lại khung cảnh của sự hòa bình và an ổn (câu 4, 5) chứ không phải là một thành bị kẻ thù xâm lấn. Ngài cũng nói đến Giê-ru-sa-lem không chỉ là một quốc gia bé nhỏ mà sẽ là nơi để mang mọi quốc gia và dân tộc đến thờ lạy Đức Chúa Trời. Câu 23 nói lên một phong trào truyền giảng một sứ điệp đặc biệt cho khắp thế giới.

Giống như hai tiên tri đồng thời với nhau là Ê-sai (Ê-sai 2) và Mi-chê (Mi-chê 4), Xa-cha-ri đã được Đức Chúa Trời cho thấy cái ngày mà dân tộc khắp thế gian sẽ đi lên Giê-ru-sa-lem dâng cầu nguyện và tiếp nhận Đức Giê-hô-va. Mọi người sẽ nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời tại Si-ôn và ân phước Ngài sẽ tuôn tràn trên những kẻ thờ phượng Ngài.

Các sách Phúc Âm (Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng) kể cho chúng ta thấy các lời tiên tri của Cựu Ước đã được khởi đầu và thực thi qua chức vụ của Đức Chúa Giê-su.

Hội thánh của Đấng Christ cũng được gọi là “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 6:16). Thật là một vinh hạnh cho thời đại của chúng ta được dự phần vào công vụ truyền giáo Phúc Âm cho toàn thế giới. Chúng ta phải mang ánh sáng của sự cứu rỗi dọi ra khắp cùng trái đất. Làm vậy, chúng ta, là dân của Đức Chúa Trời, thật sự là niềm phước hạnh cho toàn thế gian.

Đọc lại Xa-cha-ri 8:16,17. Khi hội thánh chúng ta trông mong cho một sự phục hưng, thì bằng cách nào chúng ta phải học để tránh đừng vấp phạm những điều mà Đức Chúa Trời nói rằng Ngài “ghét”?

Vua Hòa Bình

Đọc Xa-cha-ri 9:9. Kinh Thánh Tân Ước đã dùng câu này để chỉ về Đức Chúa Giê-su. Xem Ma-thi-ơ 21:9; Mác 11:9, 10; Lu-ca 19:38; và Giăng 12:13-15.

Đức Chúa Giê-su, Vị Vua tương lai, đã cỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem. Trong Kinh Thánh, các tiếng reo hò bày tỏ niềm vui mừng là nói lên sự liên hoan đón mừng Đức Chúa Trời là Vua (đọc Thi thiên 47, 96 và 98).

Khi Đức Chúa Giê-su cỡi lừa vào thành Giê-ru-sa-lem chỉ vài ngày trước cái chết của Ngài, nhiều người đã reo hò đón mừng Ngài. Nhiều người vui mừng vì họ đoán chắc rằng Đấng Christ sẽ đảo chánh và lật đổ chính quyền thực dân La Mã và sẽ thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời ngay tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng thay vì được đăng quang làm vua cho Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Giê-su đã chết cái chết nhục nhã trên thập tự giá, và sống lại từ sự chết.

“Đấng Christ đã khải hoàn tiến vào thành Giê-ru-sa-lem như một vị vua, theo phong tục của họ thời ấy. Con vật Ngài cỡi để tiến vào thành là con vật mà các vua Y-sơ-ra-ên đã cỡi. Lời tiên tri đã nói trước điều này về cách mà Đấng Mê-si sẽ tiến vào thành mình. Liền khi Đức Chúa Giê-su ngồi trên lưng con lừa, thì ào lên như thác lũ là các tiếng tung hô khải hoàn vang dội khắp đất. Người ta tung hô Ngài là Đấng Mê-si, là Vua của họ. Giây phút này Đức Chúa Giê-su đã chấp nhận danh dự ấy, mà trước đó Ngài luôn cấm các môn đồ không được nhắc đến. Các kẻ theo Ngài xem đây là bằng chứng Ngài đã sẵn sàng làm vua cho họ nơi trần giới. Dân chúng nghĩ rằng giờ giải phóng khỏi sự thống trị của La Mã đã đến.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Desire of Ages (Hy Vọng Muôn Đời)*, trang 570.

Kinh Thánh đã ghi lại sự vui mừng hồ hởi của đám đông đặt nơi Đức Chúa Giê-su. Nhưng khi mọi sự không xảy ra như ý của họ, cũng đám đông ấy đã từ bỏ Ngài, và nhiều người còn ra mặt phản bội Ngài. Sự kiện này dạy cho chúng ta gì về sự nguy hiểm của niềm hy vọng vào những ảo tưởng? Chẳng hạn, bạn trông cậy vào lời hứa được chữa lành hay lời hứa về sự chiến thắng khỏi một tội ác nào đó, và rồi lời hứa ấy không được thực thi theo ý bạn trông đợi. Làm thế nào chúng ta vun đắp được một đức tin không suy chuyển, cho dầu khi mọi sự không thành như mình đã hy vọng?

Đấng Đã Bị Đâm

Xa-cha-ri đoạn 12-14 cho thấy các điều có thể xảy đến nếu Y-sơ-ra-ên bất tuân và không trung tín với Đức Chúa Trời.

Xa-cha-ri 12:10 cho thấy điều gì xảy đến cho Giê-ru-sa-lem nếu Y-sơ-ra-ên giữ lòng tin trung. Và rồi câu Kinh Thánh này nói đến những kẻ trung tín với Đức Chúa Trời. Họ là những người hoàn toàn tiếp nhận Đức Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế của họ. Ân phước và ân điển của Thần Linh Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên các nhà lãnh đạo cũng như toàn dân. Sự làm việc của Thánh Linh sẽ mang lại sự ăn năn hoàn toàn và một sự phục hưng tâm linh sẽ xảy ra.

Khi Đức Chúa Trời đổ Thần Linh của Ngài, dân Ngài sẽ nhìn lên Giê-su, là Đấng mà họ đã đâm và giết và họ khóc than Ngài như họ khóc than một đứa con một của họ. Sự buồn đau của họ sẽ càng cay đắng hơn khi họ hiểu rằng Đức Chúa Giê-su đã bị chết vì chính tội lỗi của họ.

Đọc Xa-cha-ri 12:10. Sứ đồ Giăng đã nối kết câu Kinh Thánh này với sự chết trên thập tự giá và sự hồi lai của Đức Chúa Giê-su như thế nào? Đọc Giăng 19:37; và Khải huyền 1:7.

Người Do Thái giải thích câu Kinh Thánh này nói về một kinh nghiệm mà Đấng Mê-si của họ phải trải qua. Mà thật vậy, Đức Chúa Giê-su là Đấng Mê-si thật và lời tiên tri này chỉ về sự chết của Ngài trên thập tự giá (so sánh với Ê-sai 53).

“Sự chết của Đức Chúa Giê-su trên cây thập tự phải mang đến lòng chúng ta niềm đau đớn cùng cực. Hãy thử dò lòng của bạn trong cảm xúc này. Đấng Christ quá nhân từ và vô tội; vậy mà Ngài phải chịu bao nhiêu điều đau đớn và nhục nhã và cuối cùng là một cái chết thảm khốc! Thân xác Ngài đã bị đè quỵ bởi gánh nặng của tội lỗi của thế gian. Nhưng làm sao tư tưởng và sự tưởng tượng của chúng ta có thể hiểu thấu được cái chết của Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Testimonies for the Church (Các Lời Chứng Cho Hội Thánh)*, bộ 2, trang 213. Làm thế nào để mỗi người chúng ta hiểu được cái chết nhục nhã của Chúa có ý nghĩa gì cho đời mình và sự chết ấy của Ngài mang lại điều gì cho chúng ta?

Người Chăn Chiên Hiền Lành

Cả mấy trăm năm, độc giả người Do Thái lẫn người tin Chúa Cơ Đốc đã tìm thấy nhiều lời tiên tri nói về Đấng Mê-si trong sách của Xa-cha-ri. Dĩ nhiên, với người tin Chúa Cơ Đốc, họ hiểu rằng các câu này nói về cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giê-su Christ, vì Vua chiến thắng nhưng cũng là vì Vua hòa bình (Xa-cha-ri 9:9). Ngài là Đấng đã bị đâm (Xa-cha-ri 12:10). Ngài cũng là Người Chăn Chiên đã bị đánh cho ngã gục (Xa-cha-ri 13:7).

Đọc Ma-thi-ơ 26:31 và Mác 14:27. Đức Chúa Giê-su đã dùng lời tiên tri này để giải thích điều gì sẽ xảy đến trong đêm cuối cùng Ngài còn ở với các môn đồ? Quan trọng hơn nữa, chúng ta học được gì cho đời sống cá nhân mình qua sự việc các môn đồ chạy tán loạn khi sự gian truân xảy đến? Ma-thi-ơ 26:56 và Mác 14:50 dạy cho chúng ta điều gì về sự chung thủy của Đức Chúa Trời so với tính bất trung của loài người?

Thí dụ về Đức Chúa Trời là người chăn chiên được dùng đến rất nhiều trong Kinh Thánh. Ngay từ trong sách Sáng thế Ký (Sáng thế Ký 48:15) cho đến sách Khải huyền (Khải huyền 7:17). Trong Ê-xê-chi-ên, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không vui lòng với các kẻ chăn chiên giả trong vòng dân Ngài. Và Ngài hứa Ngài sẽ đi tìm mỗi một con chiên lạc mất và chăm sóc chúng. Đức Chúa Giê-su cũng dùng những lời này để nói về Mình, Ngài đã phán rằng Ngài là Người Chăn Chiên Hiền Lành sẵn lòng bỏ mạng sống Mình cho chiên (Giăng 10:11).

Hãy hồi tưởng những lần bạn đã không trung tín với Chúa. Ngài có tiếp tục ban lòng nhân từ và ân điển của Ngài với bạn không? Bạn đối lại với sự nhân từ và ân điển của Chúa bằng cách nào?

Vua Của Toàn Thế Gian

Đọc đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta hiểu gì những lời tiên tri trong đoạn 14?

Trong chương cuối của sách mình, tiên tri Xa-cha-ri diễn tả một ngày mà tất cả các quốc gia nổi loạn và chống nghịch với Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy Đức Giê-hô-va sẽ giải phóng dân Ngài và thiết lập vương quốc đời đời của Ngài trên thế gian. Tất cả các kẻ nghịch chống Ngài sẽ bị tiêu diệt. Tất cả các nước vâng phục Ngài sẽ thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật. Đức Giê-hô-va sẽ trị vì trên toàn thế giới. Và chỉ có một Chúa mà thôi và danh Ngài sẽ được tôn vinh hơn tất cả mọi danh. Tất cả những điều này sẽ xảy đến cho Y-sơ-ra-ên nếu họ đã giữ lòng tin trung với Đức Chúa Trời. Nhưng những điều này cũng sẽ xảy đến trong một tâm vóc vĩ đại hơn trong ngày Tái Lâm của Con Đức Chúa Trời.

Khi Xa-cha-ri nói về sự hiện đến của Đấng Mê-si, ông không cho thấy có sự khác biệt giữa sự giáng trần lần thứ nhất hay là lần thứ hai. Cũng như các đấng tiên tri khác, họ đều thấy vương quốc của Đấng Mê-si là một tương lai rạng rỡ. Nhưng chúng ta đã thấy sự giáng trần lần thứ nhất của Đấng Christ, chúng ta có thể thấy sự khác biệt của hai lần Ngài giáng trần. Chúng ta cũng mang lòng cảm tạ về những điều mà Đức Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta qua sự hy sinh của Ngài nơi thập tự giá; và chúng ta có thể nao nức trông chờ sự phục lâm của Ngài và trông đợi được vào vương quốc vĩnh sanh của Ngài (đọc Đa-ni-ên 7:14).

Đọc những lời Xa-cha-ri miêu tả trong đoạn cuối của sách ông và cùng các sự dạy dỗ Kinh Thánh đã ghi lại, chúng ta tin rằng lời tiên tri của Xa-cha-ri chắc chắn sẽ thành tựu nơi Thành Giê-ru-sa-lem Mới. Trong Thành Thánh của Ngài, dân của Đức Chúa Trời từ các phương trời sẽ tề tựu về để thờ phượng Ngài muôn đời. Nhưng tất cả các điều ấy chỉ xảy ra sau khi Đức Chúa Giê-su trở lại thế gian (lần thứ hai).

Hãy suy gẫm về sự cứu rỗi cuối cùng đã được hứa cho chúng ta về một trời mới và đất mới, nơi sẽ không còn tội lỗi, chết chóc, khổ đau, hay mất mát. Tại sao bạn có niềm hy vọng này? Và mỗi ngày của đời bạn, bạn có nhớ cái lý do của niềm hy vọng ấy hay không, nhất là những lúc đời bạn đối diện với hoạn nạn, sợ hãi và đớn đau?

Thứ Sáu * 21 Tháng 6

Nghiên Cứu Bồ Túc:

“Trong những ngày đen tối nhất của hội thánh của Chúa, khi phải đối đầu với kẻ ác, Đức Chúa Trời đã ban cho hội thánh ngài những sứ điệp về mục tiêu vĩnh cửu của Ngài. Dân của Ngài đã được Ngài cho họ thấy xuyên qua những hoạn nạn hiện thời, một tương lai khải hoàn, khi mà cuộc chiến đã dứt và những kẻ được cứu được mang vào đất hứa. Hội thánh Chúa ngày nay phải ôm ấp thuở những khải tượng về niềm hy vọng vinh quang này. Cuộc chiến đấu giữa thiện và ác từ thuở ban đầu, trải qua bao thời đại, đang đến hồi chung kết. Chẳng bao lâu nữa thì các ân phước Đức Chúa Trời đã hứa sẽ được thành tựu.” – Phỏng theo Ellen G. White, *Prophets and Kings*, trang 722, 732, 733.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Nhân loại đã cố gắng tiếp tục làm cho thế giới ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng dường như thế gian cứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Theo Kinh Thánh, chỉ khi nào Đấng Christ trở lại và đổi mới địa cầu, thì lúc ấy thế gian mới thật sự trở thành thiên đàng mà chúng ta khao khát. Chúng ta biết được chân lý này, vậy thì tại sao chúng ta cứ phải xem là mình có bổn phận phải làm cho thế giới khá hơn và mang lại ấm no, an bình cho thế giới?
- 2 Bài học ngày thứ Năm chỉ ra một điểm quan trọng ấy là nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước nói về sự giáng lâm của Đức Chúa Giê-su chỉ là một biến cố, không phải là hai biến cố. Điều ấy có làm chúng ta suy nghĩ rằng hai biến cố ấy (sự Giáng Sinh và Phục Lâm) có thể rất gần sát nhau không? Tại sao? Tại sao nếu không có sự Giáng Trần lần thứ nhất thì không thể có sự Giáng Trần lần thứ hai (Tái Lâm)? Và tại sao nếu không có sự Tái Lâm thì sự Giáng Trần lần thứ nhất chỉ là vô nghĩa?
- 3 Chúng ta học gì qua các lời tiên tri trong Xa-cha-ri để giúp chúng ta chuẩn bị cho sự phục hưng nhờ Đức Thánh Linh?